

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ช่องทางติดต่อ : กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๒๒๐๘๐ www.mfa.go.th

หัวข้อเรื่อง : “๑๐ อันดับผลงานเด่นของกระทรวงการต่างประเทศ ในช่วง ๔ ปี ๖ เดือน”

ในช่วง ๔ ปี ๖ เดือนที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศได้ขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีพลวัต และทำหน้าที่ “เชื่อมไทยสู่โลก และเชื่อมโลกสู่ไทย” เพื่อให้ไทยมีความมั่นคง มีการพัฒนาที่ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล มีเกียรติภูมิ และได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ไทยมีกับนานาประเทศอย่างแท้จริง โดยมีผลงานเด่น ๑๐ อันดับ ดังนี้

อันดับที่ ๑๐ การมีส่วนประสานเพื่อนำทีมผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกมาช่วยเหลือในการกักกันและกักกันจนสามารถช่วยเหลือทีมเยาวชนหมูป่าออกจากถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอนได้อย่างปลอดภัย ซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับมิตรประเทศ และทำให้คนทั่วโลกชื่นชมความรักสามัคคีและจิตอาสาของคนไทย

อันดับที่ ๙ การส่งเสริมความนิยมไทยด้วย "การทูตวัฒนธรรม" โดยสถานเอกอัครราชทูตไทยและทีมประเทศไทยทั่วโลกได้ร่วมกันจัดงานเทศกาลไทยเป็นประจำทุกปีในกว่า ๕๐ ประเทศ ทำให้ชาวต่างประเทศเดินทางมาเที่ยวไทย เกิดความนิยมอาหารไทย มวยไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย และเดินทางมารับการดูแลสุขภาพในไทยมากขึ้น

อันดับที่ ๘ การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการค้าและการลงทุนทั้งในและจากต่างประเทศ ทำให้เกิดพลวัตในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) และ ๑๒ อุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งการพัฒนาอาชีวศึกษาร่วมกับประเทศต่าง ๆ เพื่อยกระดับทักษะฝีมือของแรงงานไทย

อันดับที่ ๗ การดูแลความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยการแลกเปลี่ยนการเยือนและการประชุมในกรอบต่าง ๆ ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอยู่ในระดับดีเยี่ยม ชายแดนมีความสงบสุข การค้าขายระหว่างกันเจริญรุ่งเรือง

อันดับที่ ๖ การมีส่วนในการส่งเสริมการแก้ไขปัญหามาตรฐานสากล ได้แก่ IUU/ TIP Report/ ICAO และ CITES ทำให้ไทยไม่ถูกลงโทษทางด้านการเศรษฐกิจ และยังคงศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งได้รับการยกย่องว่า การทำงานของไทยเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของภูมิภาค

อันดับที่ ๕ การเป็นประธานและเจ้าภาพการประชุมระหว่างประเทศ เช่น กลุ่ม G77 / ACD / ACMECS และ ASEAN ทำให้ไทยสามารถขับเคลื่อนวาระที่เป็นผลประโยชน์ของไทยและโลก เช่น การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ และความมั่นคงของภูมิภาค โดยเฉพาะการเป็นประธานอาเซียนในปี ทำให้ไทยมีบทบาทนำในการผลักดันให้ภูมิภาคมีความยั่งยืนในทุกมิติ

อันดับที่ ๔ การดูแลทุกข์สุขของคนไทยในต่างประเทศกว่าล้านคนที่อาศัย ทำงาน ศึกษา หรือเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ โดยมีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทำหน้าที่เป็น “ศูนย์ดำรงธรรมในต่างประเทศ” เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเมื่อคนไทยประสบปัญหา

อันดับที่ ๓ การยกระดับงานบริการกงสุลให้มีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรม เช่น การให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางที่สำนักงาน ๕ แห่งทั่วกรุงเทพฯ และ ๑๔ จังหวัดทั่วประเทศ การรับรองเอกสารราชการสองภาษาเพื่อใช้ติดต่อและทำธุรกิจกับต่างประเทศ การมี Call Center 24 ชั่วโมง และแอปพลิเคชันทางมือถือ

อันดับที่ ๒ การส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ของโลก โดยมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง หรือ SEP for SDGs ทำให้ไทยได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติและนานาประเทศ ในฐานะประเทศที่มีบทบาทสำคัญและเป็นตัวอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อไทยและโลก ปัจจุบัน มี ๒๔ ประเทศที่ตั้งศูนย์เรียนรู้และหมู่บ้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในประเทศของตน

อันดับที่ ๑ การสร้างความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์และพัฒนาการของไทย ทำให้นานาประเทศมีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลไทยและเชิญนายกรัฐมนตรีนีไปเยือนกว่า ๒๕ ประเทศ เช่น สหรัฐฯ รัสเซีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เยอรมนี สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และเชิญไทยเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในเวทีระหว่างประเทศ รวมทั้งมีผู้นำและผู้แทนระดับสูงของประเทศต่าง ๆ ขอมายเยือนไทย และเข้ามาเปิดสำนักงานในไทยมากขึ้น โดยล่าสุดคือ สำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒